
สรุปมติการประชุม 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี

คร้ังท่ี ๔/๒๕๔๘ 
วันศุกรท่ี  ๑๓  พฤษภาคม ๒๕๔๘      

ณ หองบานแกว    อาคารสํานักงานอธิการบด ี
 

๑.    ที่ประชุมรับทราบการที่มหาวิทยาลัยเปนเจาภาพรวมกับสมาคมการทองเที่ยว ศูนยพัฒนาฝมือ
แรงงาน และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย จัดการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก วันที่ ๑๖–๒๗ 
พฤษภาคม  ๒๕๔๘  

๒.  ที่ประชุมรับทราบการที่มหาวิทยาลัยเปนเจาภาพรวมกับสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดย
จัดการอบรมผูนําพรรคการเมืองยุคใหม  ซ่ึงเปนการอบรมระดับชาต ิรวมทั้งสิ้น ๔ แหง  

๓.   ที่ประชุมมีการอภิปรายและใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่กอสรางอาคารศูนยภาษาและ
คอมพิวเตอร  และมีขอคิดเหน็ใหมหาวิทยาลัยเชิญผูเชี่ยวชาญรวมปรึกษาหารือเรื่องสถานที่
กอสรางอาคารดังกลาวใหเหมาะสม   

๔. ที่ประชุมรับทราบผลคําวินิจฉัยคําคัดคานการประเมินภาษีสรรพสามิต   

๕.    ที่ประชุมมีการอภิปรายอยางกวางขวาง เร่ืองการขออนุมัติโครงสรางการแบงสวนงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  และเสนอใหแตงตั้งอธิการบดี  ผูแทนผูบริหารและผูแทน
คณาจารย เปนคณะอนกุรรมการ เพื่อพิจารณาโครงสรางการแบงสวนราชการ โดยไมตองนํา
เร่ืองดังกลาวเสนอเพื่อพิจารณาในสภามหาวทิยาลัย  แตใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ทราบ 

๖.   ที่ประชุมมีมติแตงตั้งให 
    ๑.   นายดิเรก  ศุภววิรรธน  กรรมการ 
    ๒.  นายแพทยวิวัฒน  สุรพรสวัสดิ์  กรรมการ 
    ๓.  นายพนูศักดิ์   อุทกภาชน  กรรมการ  
 เพื่อพิจารณารายละเอียดการจัดซื้อที่ดินเพือ่พัฒนามหาวทิยาลัย กอนนาํเสนอที่ประชมุสภา

มหาวิทยาลัย   

๗.    ที่ประชุมรับทราบผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงผูบริหาร กลุม
คณบดีและผูอํานวยการตามประกาศมหาวทิยาลัย  ผลปรากฏวาผูไดรับการคัดเลือกมจีํานวน  
๓  คน ดังนี ้



 ๒

 
  ๑. ผศ.ประเสริฐ  มาสุปรีดิ์                     ตัวแทนผูบริหาร  กลุมคณบด ี  
  ๒. นายนนธวชั  ผลวัฒนา                          ตัวแทนผูบริหาร  กลุมคณบดี  
  ๓.  นางสาวละเมียด  ควรประสงค           ตัวแทนผูบริหาร   กลุมผูอํานวยการสํานัก 

๘.   ที่ประชุมขอถอนคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการและดําเนินการวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย เพราะยังขาดความสมบูรณในกิจกรรมตาง ๆ 

๙.   ที่ประชุมเสนอใหถอน (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี  วาดวยการใหบุคลากร
ไปศึกษาและฝกอบรมดวยทนุของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  พ.ศ. ๒๕๔๘ เนือ่งจาก
ตองการศึกษาระเบียบเดิมและเปรียบเทยีบกับระเบยีบใหม 

๑๐.  ที่ประชุมเห็นชอบ (ราง) ระเบยีบมหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี  วาดวย การแตงกายของ
นักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๔๘  และ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี วาดวย 
การแตงกายของนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)  พ.ศ. ๒๕๔๘ โดย
ใหปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของที่ประชุม 

๑๑.  ที่ประชุมเสนอใหนํา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย วนิัยนักศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวยการลงโทษนักศกึษา 
พ.ศ. ๒๕๔๘ เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในครั้งตอไป 

๑๒. ที่ประชุมรับทราบขอเสนอแนะเกีย่วกับการประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยเสนอใหมกีารจัดการ
ประชุมคณะอนุกรรมการสภาภายในกอนการประชุมสภามหาวิทยาลัยตามกําหนดการ  
ประธานจึงมอบหมายใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไปดาํเนินการ         

๑๓. ที่ประชุมรับทราบขอเสนอแนะของนายสวัสดิ ์ อุดมโภชน  กรรมการผูทรงคุณวฒุิ  ที่เสนอให
มหาวิทยาลัยควรรีบดําเนินการจัดทําระเบยีบ ขอบังคับ ยุทธศาสตร ใหเสร็จเรียบรอย เพื่อจะ
ไดดําเนนิการเรื่อง การปฏิรูปการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหเปนแหลงเรียนรูของชุมชนและ
สังคม  เปนบรรยากาศองคกรแหงการเรยีนรูในระดับอดุมศกึษา  ตองการเห็นแผนพัฒนาของแตละ
คณะในระยะสั้นและระยะยาว  

๑๔. การจัดทําแผน กําหนดการและกิจกรรม พรอมทั้งเปาหมายของมหาวิทยาลัย ควรดําเนินการให
มีความชดัเจนยิ่งขึ้น 

   


